



โครงการบ่มเพาะ SMEs ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน

ความนำ

การส่งเสริม SMEs ให้สามารถแปรสภาพเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นทางเลือกหนึ่งในการยกระดับจากวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Size) ให้ก้าวกระโดดไปเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Size) ที่เข้มแข็ง หรือยกระดับจากวิสาหกิจขนาดกลางไปเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Large Size) รวมทั้ง เป็นการส่งเสริม SMEs ที่มีการเติบโตสูง สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจมีโอกาสในการขยายตลาดและขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ผ่านการระดมทุนในตลาดทุนของไทย

นอกจากนี้ ประโยชน์ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาว เพราะสามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได้โดยตรง เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจโดยไม่ต้องกู้ยืมหรือเสียดอกเบี้ย สามารถระดมทุนได้หลากหลายช่องทาง เช่น หุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ ในสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และสร้างความภักดีผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการได้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทำ โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยการคัดเลือก SMEs ที่มีศักยภาพ มีโอกาสในการเติบโตสูงจากพื้นที่ทั่วประเทศโดยตั้งเป้าส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้สามารถพัฒนาตนเองจนมีความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ภายในระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี ซึ่งวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อขยายผลให้ SMEs อื่นๆ ได้สามารถศึกษาแนวทางการพัฒนาและเรียนรู้กลยุทธ์และการปฏิบัติเพื่อนำไปปรับและประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

- บุคลากรของผู้ประกอบการ SMEs มีองค์ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุน
- SMEs มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือหาผู้ร่วมลงทุนจากแหล่งกองทุนต่างๆ ได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

